

Bài 2: Kiến tạo hỗ trợ doanh nghiệp

Những năm qua, kinh tế thành phố tăng trưởng khá tích cực; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm (2011 - 2015) đạt 5,88 %/năm. Kết quả này có sự đóng góp lớn từ khu vực KTTN và cả nỗ lực của thành phố trong việc kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN.

Đóng góp lớn

Nhận định của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, những năm qua, cộng đồng DN, hộ kinh doanh có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, tổng vốn đầu tư của dân cư và DN toàn xã hội giai đoạn 2011 – 2015 tăng bình quân 8,6%/năm đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng góp rất quan trọng vào nguồn thu ngân sách nhà nước, góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của thành phố.

Tháng 9-2014, diễn ra Hội thảo khoa học Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của KTTN tại TP Cần Thơ do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ tổ chức.

Hội thảo khẳng định: KTTN đóng góp bình quân hàng năm là 73% cho GRDP của thành phố. Ngoài ra, cộng đồng DN còn góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội cho thành phố.



Lãnh đạo thành phố thăm Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Sông Hậu.

Ảnh: NAM HƯƠNG

Một trong những minh chứng cho những nhận định trên chính là thông qua việc đóng góp vào ngân sách nhà nước của khu vực KTTN. Ông Võ Kim Hoàng, Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, cho biết: Cộng đồng DN và các cá nhân đã vượt khó trong sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, góp phần cùng ngành thuế hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Nhiều DN, tổ chức, cá nhân có số nộp năm sau cao hơn năm trước, thậm chí cao hơn đến 2 lần. Năm 2015, các DN ngoài quốc doanh nộp hơn 1.474 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước; đến năm 2016 hơn 1.660 tỉ đồng và 9 tháng năm 2017 là 1.314 tỉ đồng (tăng 3,57% so cùng kỳ). Kết quả thu ngân sách nhà nước từ các hộ cá thể sản xuất kinh doanh và dịch vụ ngoài quốc doanh trên địa bàn trong năm 2015 đạt 159,861 tỉ đồng, năm 2016 là 177.311 tỉ đồng.

Tính đến đầu năm 2017, thành phố có hơn 78.000 cơ sở kinh tế cá thể đang hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 136.858 lao động. Thành phố hiện có khoảng 7.000 DN, góp phần giải quyết việc làm khoảng 101.534 lao động. Ông Nguyễn Văn Hào, Chủ tịch Hiệp hội DN TP Cần Thơ, nói: Nhờ những chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng lớn mạnh.

Tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng

Chính quyền thành phố đã sát cánh cùng DN. Đó là nhận định của nhiều doanh nhân. Thời gian qua, lãnh đạo thành phố thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại, làm việc trực tiếp hay đến thăm, tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh để phát hiện và gỡ khó cho DN.

Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa ra đời với mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của DN; thành lập đường dây nóng của UBND thành phố để tiếp nhận và xử lý nhanh những kiến nghị, phản ánh của DN, nhà đầu tư trong quá trình hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, cho biết: Thành phố đã đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN. Tập trung thực hiện các nội dung: cải cách thủ tục hành chính; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

Các cơ quan chức năng thành phố rút ngắn thời gian đăng ký thành lập DN, tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ khởi sự DN, DN đổi mới sáng tạo. Thời gian cấp đăng ký DN tại Sở Kế hoạch và Đầu tư giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày; thời gian cấp giấy phép xây dựng trong các khu chế xuất và công nghiệp rút ngắn còn 10 ngày; cấp giấy phép tại Sở Xây dựng rút ngắn còn 15 ngày so với quy định là 30 ngày; ...

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, các sở ngành hữu quan có nhiều động thái tích cực trong hỗ trợ DN khởi nghiệp. Cục Thuế thành phố xây dựng Kế hoạch rà soát, vận động chuyển đổi 10% số hộ kinh doanh cá thể sang hoạt động theo loại hình DN.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm phối hợp với các bên có liên quan xây dựng Kế hoạch Xúc tiến kêu gọi DN trong và ngoài nước

Trên 90% doanh nghiệp doanh nghiệp có tổ chức đảng làm ăn có hiệu quả

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy khối DN TP Cần Thơ, cho biết: Đảng ủy khối DN và Đảng ủy các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tiếp tục thường xuyên quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong Khối. Đồng thời, lắng nghe và tham vấn ý kiến DN, đội ngũ doanh nhân, nhất là thuộc khu vực KTTN trong phát triển sản xuất, kinh doanh để đề xuất với lãnh đạo thành phố công tác xây dựng, phát triển và củng cố các tổ chức đảng, đoàn thể, nhất là việc kết nạp đảng viên trong các DN ngoài khu vực nhà nước. Bởi thời gian qua, công tác này đạt kết quả khả quan. Theo đó, có trên 90% DN trong 115 DN có tổ chức đảng của thành phố làm ăn có hiệu quả; thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động, tạo được mối quan hệ hài hòa giữa tổ chức đảng, chủ sở hữu là người lao động.

thành lập DN và hoạt động tại Cần Thơ. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ tổ chức “Cuộc thi khởi nghiệp cho DN”; phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu hoàn chỉnh Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho DN...

Những nỗ lực, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi sự DN của thành phố đã được DN ghi nhận và đánh giá cao. Kết quả này, thể hiện qua Chỉ số cải cách hành chính công (PAPI) tăng đáng kể. Đặc biệt, năm 2016, TP Cần Thơ dẫn đầu cả nước về chỉ số này.

Trước đó, năm 2015, TP Cần Thơ xếp hạng 2/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về PAPI. Bên cạnh đó, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố luôn nằm trong nhóm có chất lượng điều hành khá và tốt.

Riêng năm 2016, PCI của thành phố đạt vị trí 11/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ đó, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn hoạt động ngày càng hiệu quả.

NHÓM PV KINH TẾ

(Còn tiếp)

Bài 3: Nội lực hạn chế - Cần giải pháp để khắc phục